



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงปัญหาคุณภาพนม กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชดำริ เร่งเดินหน้าดูแลสหกรณ์ผลิตนมตามมาตรฐาน

พระเทพฯ ทรงห่วงปัญหาคุณภาพนม รับสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งเข้าไปดูแลด่วน พร้อมกำชับให้สอน
เด็กนักเรียน ในการใช้หลักการสหกรณ์อย่างถูกต้อง รวมทั้งสอนให้รู้จักการออมทรัพย์ในลักษณะช่วยเหลือกัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยผลิตนมนั้นประมาณ 2,700
ตัน และประมาณ 65% หรือ 1,700 ตัน มาจากขบวนการสหกรณ์ ทั้งหมด 97 สหกรณ์ ดังนั้น ส่วนแบ่งมาจากสหกรณ์
จำนวนมาก ทำให้บางสหกรณ์ไม่รักษาคุณภาพ เกี่ยวกับ เรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงแสดงความเป็นห่วง และรับสั่งระหว่างการเดินทางเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2554
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ที่ผ่านม
าว่า ครั้งหนึ่งเคยมีสหกรณ์ ส่งนมจากศูนย์รวบรวมนมดิบเข้าไปขายในโ ครงกรรมของวังสวนจิตลดา แต่ปรากฏว่า เมื่อ
นำไปแพ็คกล่องในเขวนอิลเฟเว่น พบว่านมมีรสชาติดิบ พระองค์ท่านจึงรับสั่งให้ไปตรวจสอบและแก้ปัญหาตรงนี้
สหกรณ์ทุกสหกรณ์ และศูนย์รวบรวมนมดิบทุกศูนย์ จะต้องรักษาคุณภาพให้มากที่สุด เพราะว่าวันนี้เราพยายามณรงค์
ให้คนหันมาบริโภค หรือดื่มนมสดให้ม ากขึ้น ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ เรื่องคุณภาพ หากเราต้องนมเข้ามาผสมนม
คุณภาพจะสู้นมสดไม่ได้ สหกรณ์ต้องร่วมมือกัน และช่วยกันรักษาคุณภาพนม พระองค์ท่านรับสั่งให้ช่วยดูแลสหกรณ์

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องที่สอง การดำเนินการธุรกิจ มีทั้งกำไรและขาดทุน ถ้ากา ปรบริหารจัดการไม่ดีก็
จะขาดทุนได้ง่าย ฉะนั้น สหกรณ์ทั้งหลายที่ทำนมสดออกมาขาย หรือนม พาสเจอร์ไรส์ ต้องรักษาคุณภาพ และวางแผน
การผลิตให้เหมาะสม มิเช่นนั้น เมื่อมีโรงงานคุณภาพ ทำนม พาสเจอร์ไรส์แล้ว ถ้าไม่บริหารจัดการเรื่องของสินค้าเข้า
มา หรือสินค้าระบายออก จำหน่ายออก ก็จะมีปัญหาเรื่องนมไม่มีที่จำหน่ายได้

“นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังรับสั่งเรื่องของการสหกรณ์ทั้งระบบว่า อยากให้สอนนักเรียน ในการใช้หลักการ
สหกรณ์ เพราะมีการถกเถียงว่า สหกรณ์ประเภทไหนดีกว่ากัน อย่างเช่น สัจจะออมทรัพย์ ก็บอกมีระเบียบมากมายที่จะ
ทำให้เกิดปัญหา ำ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทำได้ง่าย ดำเนินการได้ง่าย ไม่ต้องรวมตัวเป็นสหกรณ์ โดยการควบคุมตนเอง
พระองค์ท่านก็รับสั่งว่า เป็นห่วงว่าจะมีการสูญเสีย และเสียหายได้ง่าย ถ้าไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นระบบ ก็ได้ฝากให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปทำความเข้าใจ และชักจูงให้เข้ามาในข บบวนการสหกรณ์ เพื่อให้หลักการสหกรณ์ในการควบคุม
กำกับ มิให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กๆ พระองค์ท่านรับสั่งถึงเด็กต้องสอนให้รู้จัก
การออมทรัพย์ในลักษณะช่วยเหลือกัน โดยตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อที่จะมีระบบในการควบคุมดูแลต่าง ๆ”